



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

KỶ HỢP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV

### Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức



Đổng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Luật.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, chiều ngày 25/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, với 426 đại biểu tán thành, chiếm 88,2% tổng số đại biểu Quốc hội.

Theo đó, Luật đã sửa đổi, bổ sung một số nội

dung cụ thể sau: Về chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ, Luật bổ sung, chỉnh lý quy định để thể hiện chính sách của Nhà nước trong phát hiện, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng; giao Chính phủ quy định khung chính sách trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ để làm cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền áp

dụng, quyết định chế độ trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ ở cả trung ương và địa phương. Về phương thức tuyển dụng công chức, Luật sửa đổi, bổ sung quy định về thời gian cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên nhằm khuyến khích, thu hút người đủ tiêu chuẩn, năng lực về làm công chức ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Về chính sách

ưu tiên đối với người dân tộc thiểu số, chính sách ưu tiên đối với nhà khoa học trẻ có tài năng, Luật đã sửa đổi, bổ sung làm rõ các trường hợp thuộc diện xét tuyển công chức, trường hợp được "tiếp nhận vào làm công chức" không qua thi tuyển. Về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, quy định có tính nguyên tắc trong Luật theo hướng việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả và giao Chính phủ quy định cụ thể. Về nâng ngạch công chức, sửa đổi, bổ sung như sau: "việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và được thực hiện thông qua thi năng ngạch hoặc xét năng ngạch"; việc xét nâng ngạch chỉ đặt ra

(Xem tiếp trang 4)  
**VŨ SƠN TÙNG**  
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh)

### 2 tháng cuối năm, phấn đấu giá trị công nghiệp, thương mại đạt 20.146 tỷ đồng

Sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ toàn tỉnh trong 10 tháng đầu năm nay vẫn duy trì đà tăng trưởng khá nhờ thu hút các nguồn lực đầu tư hạ tầng phát triển công nghiệp, các dự án đầu tư mới có quy mô lớn, duy trì ổn định hoạt động của các khu, cụm công nghiệp và tích cực xúc tiến thương mại. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đến hết tháng 10/2019 đạt 93.316 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2.688 triệu USD.

Mục tiêu phấn đấu năm 2019 giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 22%, thương mại tăng 10%, xuất khẩu tăng 12,8% và nhập khẩu tăng 12,5% so với năm 2018. Như vậy, 2 tháng còn lại năm 2019, toàn

ngành Công Thương phải phấn đấu giá trị sản xuất đạt 20.146 tỷ đồng và giá trị xuất nhập khẩu đạt 625,8 triệu USD. Để hoàn thành được mục tiêu này, Sở Công Thương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận thị trường; tập trung phát triển, khai thác hiệu quả các thị trường xuất khẩu truyền thống đồng thời xúc tiến xuất khẩu sang các thị trường mới; kêu gọi các doanh nghiệp chủ động đầu tư công nghệ, máy móc hiện đại phục vụ sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.

**KHẮC ĐUẨN**



Công ty Cổ phần Đô Lương (cụm công nghiệp Đô Lương, huyện Đông Hưng) đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu sản phẩm những tháng cuối năm 2019.

### HỘI CCB HUYỆN QUỲNH PHỤ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Chiều ngày 25/11, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quỳnh Phụ tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019) và gặp mặt lãnh đạo Hội CCB huyện qua các thời kỳ.

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Quỳnh Phụ luôn giữ vững bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Hội CCB huyện đã vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, đoàn kết xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Hàng năm, Hội CCB huyện đều đạt danh hiệu tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, được Thủ tướng Chính phủ tặng 3 bằng khen; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 4 cờ thi đua đơn vị xuất sắc; UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh tặng 81 bằng khen; 4 năm liên được UBND huyện tặng cờ đơn vị xuất sắc; hàng trăm lượt cán bộ, hội viên CCB được tặng thưởng các danh hiệu cao quý khác.

**TIẾN ĐẠT**

### TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH Hội thảo khoa học về bệnh mãn tính

Chiều ngày 25/11, Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức hội thảo khoa học đánh giá, sơ kết kết quả năm đầu thực hiện dự án "Sống chung với bệnh mãn tính: hỗ trợ của gia đình và cộng đồng trong quản lý bệnh đái tháo đường tại Việt Nam".

Dự án "Sống chung với bệnh mãn tính: hỗ trợ của gia đình và cộng đồng trong quản lý bệnh đái tháo đường tại Việt Nam" có thời gian thực hiện 4 năm (từ năm 2018 đến năm 2022), được Cơ quan Phát triển quốc tế Đan Mạch tài trợ, do Trường Đại học Y Dược Thái Bình phối hợp với Trường Đại học Copenhagen và Đại học Nam Đan Mạch (Đan Mạch) thực hiện. Toàn bộ dự án chia làm 5 gói hoạt động. Trong hai năm 2018 - 2019, dự án thực hiện gói số 1 - điều tra định tính người bệnh đái tháo đường và gói số 2 - điều tra định lượng người bệnh đái tháo đường và người chăm sóc. Cách thức thực hiện, điều tra viên tiến hành phỏng vấn 848 bệnh nhân đái tháo đường và 1.247 người chăm sóc ở 8 xã của huyện Vũ Thư và huyện Quỳnh Phụ về các nội dung liên quan như: các yếu tố nguy cơ của lượng đường huyết cao, nguy cơ cảm xúc tiêu cực của bệnh nhân đái tháo đường, vai trò của người chăm sóc...

(Xem tiếp trang 4)  
**QUỲNH LƯU**

## Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho thanh thiếu nhi

(Xem trang 3)



Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh miễn phí cho người dân xã Đông Huy (Đông Hưng) trong hành trình "Thấy thuốc trẻ làm theo lời Bác".

### HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN TIỀN HẢI

## Góp sức xây dựng nông thôn mới

(Xem trang 2)

▶ **TIỀN HẢI**

### Rút ngắn 25 - 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Thời gian qua, UBND huyện Tiền Hải đã tập trung chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện thực hiện nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ công, lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, tạo sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước. Bảo đảm các thủ tục được giải quyết nhanh, công khai, minh bạch, không có khâu trung gian.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện đã thực hiện và niêm yết, công khai 254 thủ tục hành chính thuộc 15 lĩnh vực cấp huyện tại nơi tiếp nhận (trong đó 25 thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mức độ 3); các quy trình đều được công khai trên hệ thống mạng thông tin điện tử. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát rút ngắn 25 - 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Cụ thể: thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh từ 3 ngày giảm xuống còn 2 ngày làm việc; thủ tục công chứng, chứng thực, giao dịch bảo đảm từ 1 ngày giảm xuống trả kết quả trong ngày... Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, quy trình giải quyết hồ sơ theo nguyên tắc thống nhất từ khâu hướng dẫn tìm hiểu thông tin, điền các mẫu đơn, tờ khai, tiếp nhận và thẩm định, giải quyết, chuyển trả kết quả tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức và công dân; hạn chế thấp nhất số lượng hồ sơ giải quyết quá hạn.

**PHAN ANH**

### CHI CỤC THUẾ KHU VỰC TIỀN HẢI - KIẾN XƯƠNG Đổi thoại doanh nghiệp

Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương vừa tổ chức hội nghị đổi thoại doanh nghiệp quý IV/2019. Tham gia đổi thoại có hơn 100 đại biểu là giám đốc và kế toán các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế đang hoạt động trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Tại buổi đổi thoại, các đại biểu được giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới về lệ phí trước bạ; Thông tư số 48/2019/TT-BTC, ngày 8/8/2019 về trích lập các khoản dự phòng; ưu đãi cho khu công nghiệp, khu kinh tế theo Thông tư số 42/2019/TT-BTC và Thông tư số 43/2019/TT-BTC; Luật Quản lý thuế. Ngoài ra, Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương còn giải đáp một số vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuế. Qua đó giúp các doanh nghiệp nắm vững các điểm mới của chính sách thuế và cùng với Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương tìm các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần hoàn thành dự toán thu năm 2019.

**TRẦN HIỀN**  
(Đài TTTH Tiền Hải)

▶ **THÁI THỤY**

### 171 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất

Thời gian qua, huyện Thái Thụy đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, việc phát hiện, xử lý vi phạm về sử dụng đất đai tại một số địa phương chưa kịp thời, chưa có biện pháp ngăn chặn kiên quyết, xử lý từ khi mới phát sinh dẫn đến việc xử lý vi phạm gặp khó khăn. 3 năm qua, toàn huyện có 171 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích 21,44ha, trong đó chuyển từ đất trồng lúa sang các loại khác 20,89ha (các vi phạm chủ yếu tập trung trong vùng chuyển đổi, xây dựng lán trại lớn hơn 15m<sup>2</sup>, tự ý chuyển đất lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, cây lâu năm) mới chỉ xử lý dứt điểm được 56 trường hợp; 49 trường hợp lẩn, chiếm, diện tích 0,55ha, đã xử lý 23 trường hợp.

**DỨC DÙNG**